

Tuyên bố phản đối chính sách triển khai hệ thống mới thu hồi tình trạng cư trú đối với người cư trú vĩnh viễn

Hôm nay, ngày 9 tháng 2, chính phủ đã tổ chức "Hội nghị thượng đỉnh cấp bộ trưởng về việc tiếp nhận và tích hợp nguồn nhân lực nước ngoài" và đã quyết định sửa đổi bản dự thảo luật quản lý nhập cảnh để tạo ra một hệ thống mới về phát triển lao động, thay thế cho chương trình thực tập sinh, kỹ năng đặc định. Nhằm đáp ứng dự kiến sự gia tăng số lượng người nước ngoài được chấp nhận lưu trú vĩnh viễn, chính phủ đưa ra quyết định xem xét kỹ hơn các yêu cầu về visa vĩnh trú và xem xét thu hồi vĩnh trú của những người không còn đáp ứng được các yêu cầu. Chúng tôi phản đối quyết định này, vì việc thu hồi visa vĩnh trú làm dao động mạnh mẽ không chỉ tình trạng của cư dân nước ngoài hiện tại giữ visa vĩnh trú, mà còn của tất cả cư dân nước ngoài sẽ nộp đơn xin cư trú vĩnh trú trong tương lai.

Đối với những người đã sinh sống lâu dài tại Nhật Bản, để đạt được tư cách lưu trú vĩnh trú là một quá trình đầy thách thức. Để trở thành cư dân vĩnh trú, bạn phải duy trì một cuộc sống ổn định trong một khoảng thời gian nhất định và đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt. Trong khi hầu hết các loại cư trú khác đều đòi hỏi gia hạn định kỳ, có rủi ro không thể gia hạn khi có sự thay đổi, visa vĩnh trú mang lại sự an tâm không thể phủ nhận cho những người nước ngoài xây dựng cuộc sống ổn định tại đất nước mặt trời mọc. Tuy nhiên, thực tế gần đây cho thấy quy trình xét duyệt vĩnh trú ngày càng khó khăn, khiến cho nhiều người nước ngoài, dù đã gắn bó với Nhật Bản suốt nhiều năm, vẫn gặp khó khăn trong việc đạt được tư cách lưu trú này.

Chính phủ chưa công bố chi tiết về lý do hủy bỏ tư cách lưu trú, nhưng việc không đáp ứng được yêu cầu ban đầu sau khi được cấp phép cư trú vĩnh trú có thể xảy ra với bất kỳ ai trong quá trình sống lâu dài tại Nhật Bản. Trái lại, việc hủy bỏ tư cách lưu trú vĩnh viễn sẽ là mất mát lớn đối với cộng đồng người ngoại quốc, những người đã xây dựng cuộc sống ổn định trong thời gian dài tại đất nước này.

Nếu những thay đổi về thu nhập, sức khỏe, hoặc việc làm xảy ra - điều mà bất kỳ ai cũng có thể gặp phải - và nếu những thay đổi này dẫn đến việc không đáp ứng được các yêu cầu cư trú, người nước ngoài sẽ không còn an tâm về cuộc sống ổn định của mình tại Nhật Bản. Hơn nữa, nếu cần thiết, các biện pháp quản lý, tịch thu, hoặc xử phạt hành chính và hình phạt hình sự có sẵn hãy áp dụng cho tất cả mọi người, không phải chỉ riêng

người ngoại quốc. Việc áp đặt hình phạt hủy bỏ tư cách cư trú chỉ cho người ngoại quốc sẽ tạo ra sự phân biệt đối xử không cần thiết.

Thêm vào đó, theo quy định hiện tại của pháp luật, nếu phát hiện thông tin giả mạo trong quá trình đăng ký hoặc vi phạm các quy định, người đã được cấp phép cư trú vĩnh trú cũng có thể đối mặt với việc mất quyền cư trú và bị buộc phải rời khỏi Nhật Bản.

Việc đưa vào hoạt động hệ thống hủy bỏ tư cách lưu trú đối với người nước ngoài, đặc biệt là những người đã đạt được tư cách "dân cư vĩnh trú" không chỉ tạo ra sự không ổn định cho hơn 900,000 người nước ngoài hiện đang sống ổn định như cư trú vĩnh viễn tại Nhật (tính đến cuối tháng 6 năm 23, chiếm 27.3% tổng số người nước ngoài cư trú), mà còn gieo rắc nỗi lo sợ lớn cho những người nước ngoài dự định nộp đơn xin cấp phép vĩnh trú trong tương lai. Điều này không chỉ làm ngược lại với mục tiêu của chính phủ về "hiện thực hóa xã hội hòa nhập," mà còn có thể tác động lớn đối với tương lai của các em nhỏ, đặc biệt là khi quy trình hủy bỏ phép cư trú của cha mẹ có thể ảnh hưởng đến phép cư trú của con cái (tính đến cuối tháng 6 năm 23, có 103,104 người dưới 18 tuổi có phép cư trú vĩnh trú).

Chính sách mới về việc hủy bỏ quyền lợi cư trú đang được Chính phủ đề cập đến làm đảo lộn vị thế của những người nước ngoài, ngay cả những người đã xây dựng cuộc sống ổn định tại Nhật Bản và quyết định sống luôn ở Nhật của họ ở đây. Chúng tôi mạnh mẽ phản đối chính sách này.

Ngày 9 tháng 2 năm 2024

NPO Mạng lưới toàn quốc hỗ trợ người nhập cư